

Hội thi Trang trí tiểu cảnh ngày Tết Giáp Thìn 2024 tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tổ chức cuộc thi trang trí tiểu cảnh ngày Tết nhằm tạo cảnh quan tươi đẹp, không khí phấn khởi, ấn tượng, mang bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, tạo môi trường Bệnh viện văn minh, xanh- sạch- đẹp mang không khí mùa xuân đến với các nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân người bệnh khi đến khám, điều trị tại bệnh viện trong những ngày Tết, góp phần tạo không khí ấm áp ngay trong lòng bệnh viện, giúp bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế gần nhau hơn.

Với sự hỗ trợ kinh phí 2 triệu đồng của Bệnh viện cho mỗi góc Tết, tất cả các khoa, phòng đã tham gia tích cực, trang trí khu tiểu cảnh đẹp, phù hợp văn hóa dân tộc và nội dung hoạt động của khoa, phòng Bệnh viện Phụ sản, chi phí hợp lý và bảo đảm vẫn giữ được nguyên trạng đến ngày mừng 05 tết Nguyên Đán.

Sáng ngày 06/02/2024, Ban Giám khảo Hội thi đã tiến hành chấm điểm 12 góc tết của 12 khoa phòng trong Bệnh viện. Toàn bộ các tiểu cảnh góc Tết Xuân 2024 tại Bệnh viện Phụ sản đều là do chính đôi bàn tay của các viên chức, người lao động đã tận dụng những giờ nghỉ trưa, giờ ra trực để cùng nhau xây dựng ý tưởng, thiết kế nên những khung cảnh rực rỡ sắc xuân.



Trang trí các Tiểu cảnh ngày Tết 2024

Những chủ đề được thiết kế rất đa dạng, từ hình ảnh của không gian khung cảnh hoa đào khoe sắc trong cái Tết miền Bắc, đến sự rực rỡ mai vàng của cái nắng miền Nam. Hình ảnh đặc trưng của đôi uyên ương rông phụng đến hình ảnh những cặp vợ chồng đang mong ngóng tin vui từ một chú tinh trùng lấu lỉnh bên cạnh một cô nàng trứng xinh đẹp để sau 9

Hội thi Trang trí tiểu cảnh ngày Tết Giáp Thìn 2024 tại Bệnh viện
Phụ sản Tiền Giang

tháng 10 ngày sẽ được nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang theo dõi, chăm sóc cho những mầm non tương lai của đất nước.



Giám đốc Bệnh viện trao giải thưởng cuộc thi

Theo BSKKII. Phạm Văn Lực, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, đánh giá rất cao tập thể viên chức, người lao động trong đơn vị đã tích cực tham gia phong trào do Bệnh viện tổ chức, cùng chung tay và đoàn kết một lòng tạo nên khung cảnh ngày Tết ngay tại Bệnh viện rất vui tươi, sinh động.

Kết quả giải Nhất Hội thi thuộc về Phòng Tổ chức- Hành chính với chủ đề "Xuân gắn kết-

Hội thi Trang trí tiểu cảnh ngày Tết Giáp Thìn 2024 tại Bệnh viện
Phụ sản Tiền Giang

Tết sum vầy” Toàn thể viên chức, người lao động trong Bệnh viện cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024./.

Như Thảo - Phòng TCHC